

Thực hiện chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2013 - 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về cộng đồng.

Theo chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy: Điểm nhấn trong công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội CCB huyện Thái Thụy là việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... 5 năm qua, hai tổ chức đã phối hợp thực hiện 17 hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt đối tượng chính sách; tặng trên 250 suất quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện... Ngoài ra, các hoạt động phối hợp gắn kết chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Không chỉ ở Thái Thụy, chương trình phối hợp giữa đoàn thanh niên và hội CCB ở các huyện, thành phố đều có những kết quả ấn tượng. Ở mỗi địa phương, đơn vị, nội dung chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, tình hình thực tế. Điều đó cho thấy nội dung phối hợp đã đi vào thực tiễn công tác, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động đoàn, hội.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Hội CCB tỉnh luôn xác định công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm. Với phương châm "Ở đâu có tổ

Dấu ấn trong công tác phối hợp



Cựu chiến binh xã Vũ Quý (Kiến Xương) giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh tại di tích nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình.

chức hội CCB vững mạnh, ở đó có phong trào thanh niên tốt", Hội CCB tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên, tích cực phối hợp trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thanh niên. Thông qua các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống, giao lưu, tọa đàm..., đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được gặp gỡ, giao lưu, nghe những câu chuyện kể về truyền thống quê hương, đất nước, những trang sử hào hùng của dân tộc... từ đó hun đúc cho tuổi trẻ niềm tự hào, yêu động lực để mỗi ĐVTN nỗ lực vươn lên.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn, hội CCB trong tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 700 đợt học tập, tuyên truyền về nghị

quyết của Đảng, đoàn, hội cho hơn 83.000 lượt người; tổ chức 2.041 buổi nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hơn 500.000 lượt ĐVTN, hội viên CCB tham gia; tổ chức 2.116 buổi nói chuyện truyền thống cho 249.179 lượt ĐVTN. Toàn tỉnh đã có hơn 1.230 ĐVTN, hội viên CCB tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, hai tổ chức đã xây dựng gần 300 tủ sách Bác Hồ với hàng nghìn đầu sách các loại phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Cùng với công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các cấp hội CCB đã

tích cực phối hợp với các cấp bộ đoàn thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội. Từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ đoàn, hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài địa phương xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 30 nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền gần 1 tỷ đồng; đồng thời, tu sửa 61 nhà cơ cụ thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 31.000 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 6.423 suất quà, 465 chăn ấm... Kết quả này đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở,

tạo tiền đề để hai tổ chức tiếp tục triển khai các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", 5 năm qua, ĐVTN và hội viên CCB trong tỉnh đã gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 62.460 hội viên tham gia tổ công tác dồn điền đổi thửa, hiến 984.000m² đất, đóng góp trên 656.000 ngày công, ủng hộ trên 45,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ gần 400 hộ CCB nghèo đầu nôi, sử dụng nước sạch. Đoàn thanh niên các cấp đã san lấp, cứng hóa, sửa chữa 174km đường giao thông nông thôn; tặng 335 công trình nước sạch, tu sửa 163 nhà tình nghĩa, nhà văn hóa, xây dựng 17 sân chơi cho thanh thiếu nhi; lắp đặt 276km đường dây điện, trên 4.100 thiết bị chiếu sáng, 23 cột đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 8,4 tỷ đồng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Chương trình đồng hành cùng thanh niên, CCB phát triển kinh tế được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh đặc biệt quan tâm, xác định đây là yếu tố then chốt để củng cố, phát huy sức mạnh của thanh niên, CCB trong giai đoạn hiện nay cũng như góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở. Với việc chăm lo, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN, hội viên CCB, đến nay, đoàn thanh niên và hội CCB các cấp đã tin cậy cho 26.334 lượt ĐVTN, 32.554 lượt hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế với số tiền gần 644,5 tỷ đồng. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương của ĐVTN, hội viên CCB...

► Rửa tay với xà phòng làm giảm 35% nguy cơ lây truyền bệnh

(vietnamplus.vn) Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ một động tác rửa tay với xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền bệnh tiêu chảy, giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp từ 19 - 45% và phòng ngừa rất hiệu quả căn bệnh tay chân miệng ở trẻ em.



Qua nghiên cứu của các nhà khoa học, mỗi cm² bề mặt da của cơ thể chứa tới hàng chục nghìn vi khuẩn có khả năng gây bệnh, tập trung nhiều ở da bàn tay với khoảng 200 triệu mầm bệnh, hỗn tạp nhiều loại vi khuẩn vì đôi tay thường xuyên tiếp xúc với đủ mọi vật trong cuộc sống. Bàn tay thường là trung gian đem mầm bệnh vào cơ thể con người.

WHO đưa ra khuyến cáo: Rửa tay là biện pháp đơn giản nhất, rẻ tiền nhất và cũng hiệu quả nhất trong kiểm soát nhiễm khuẩn, do đó cần tăng cường sự tuân thủ rửa tay.

Mỗi người dân cần thực hiện việc rửa tay vào 5 thời điểm quan trọng: sau khi sử dụng nhà vệ sinh (đi tiểu, đi đại tiện); sau khi ra ngoài đường; sau khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh; sau khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi làm dính các chất dịch tiết trên đôi bàn tay; trước khi vào bữa ăn, đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn cho gia đình.

Việc vệ sinh tay được cho như là một vắc-xin phòng bệnh đơn giản và dễ thực hiện, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, người bệnh cần cần chú trọng đến vệ sinh tay bởi hệ miễn dịch yếu nên dễ bị vi khuẩn tấn công.

► Mỹ "trình làng" máy quét 3D toàn thân đầu tiên trên thế giới

(chinhphu.vn) Tạp chí Desgin Boom mới đây đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học UC Davis (Mỹ) đã phát triển thành công máy quét toàn thân đầu tiên trên thế giới có thể tạo ra bản quét 3D chi tiết về giải phẫu người.

Chiếc máy này có tên EXPLORER, có thể quét nhanh gấp 40 lần so với máy chụp cắt lớp phát xạ positron (PET scan) hiện nay. EXPLORER kết hợp kỹ thuật PET scan với chụp cắt lớp vi tính tia X (CT scan), cho phép tạo ra bản quét 3D toàn bộ cơ thể chỉ trong khoảng 20 - 30 giây. Máy được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất với nhiều cải tiến vượt bậc so với những máy quét hiện hành.



EXPLORER không chỉ nhanh hơn mà còn có khả năng quét với liều bức xạ thấp hơn đáng kể. Điều này giúp giảm ảnh hưởng của bức xạ đối với những bệnh nhân cần chụp cắt lớp nhiều lần, đồng thời là tin vui trong nghiên cứu nhi khoa, nơi việc kiểm soát liều bức xạ tích lũy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, độ nhạy cao hơn còn cho phép thiết bị tạo ra bản quét với chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Với sự hỗ trợ của máy quét toàn thân EXPLORER, các bác sĩ lâm sàng có thể đánh giá được những gì đang diễn ra trong tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể. Nó có thể đo được lưu lượng máu và xác định cách cơ thể hấp thụ glucose. Nhóm nghiên cứu hy vọng có máy sẽ đem tới những đột phá trong việc nghiên cứu và điều trị ung thư.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ năm 2015 đến năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 625 vụ bạo lực gia đình (BLGD), riêng năm 2016 xảy ra 266 vụ, năm 2015 xảy ra 213 vụ và năm 2017 xảy ra 146 vụ; trong đó, số vụ bạo lực thân thể là 243 vụ, bạo lực tinh thần 309 vụ, bạo lực tình dục 7 vụ. Đối với nạn bạo lực, xâm hại trẻ em, theo thống kê của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), toàn tỉnh có 21 trường hợp trẻ em bị xâm hại (năm 2015 xảy ra 9 vụ, năm 2016 xảy ra 7 vụ, năm 2017 xảy ra 5 vụ).

Từ thực trạng trên, yêu cầu đặt ra cho những người làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới là cần phải có những giải pháp kịp thời, hiệu quả để công tác phòng, chống BLGD, xâm hại trẻ em. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới các địa phương. Từ đầu năm đến nay,

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em



Giờ học ngoại khóa về phòng, tránh xâm hại trẻ em tổ chức tại Trường THCS Bình Định (Kiến Xương).

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới đã tổ chức gần 1.000 lớp tập huấn cho trên 1.000 cán bộ, công tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người chăm

sóc trẻ, học sinh THCS tại một số trường trong tỉnh, trong đó tập trung hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, khi phát hiện trẻ em

bị bạo hành, xâm hại; tổ chức in và cấp phát tờ rơi, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người đạo các xã, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai tháng hành động, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động nguồn lực triển khai tháng hành động, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, mua bán; phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn các nội dung liên quan.

Việc lựa chọn chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em" nhằm huy động sự tham gia đồng bộ, vào cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trong việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, hướng tới xã hội an toàn, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Cả gia đình cùng hiến tặng những giọt máu hồng

Đó là câu chuyện của gia đình anh Trần Công Minh, xã Phú Châu (Đông Hưng). Hơn 10 năm qua, anh Minh đã hơn 20 lần hiến máu và tích cực vận động gia đình, người dân trong xã tham gia hiến máu cứu người.

Có mặt cùng với hơn 300 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng được tổ chức lần thứ 3, anh Trần Công Minh và vợ là chị Phạm Thị Dung không gian được niềm vui khi được chia sẻ giọt máu của mình. Anh Minh cho biết: Tôi tham gia hiến máu từ năm 2007 khi đang học tại Trường Chính trị tỉnh. Lúc hiến máu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng giọt máu của mình có thể giúp ai đó có sức khỏe, sự sống thì cần phải tham gia. Hiến máu

nhân đạo lại là một trong những phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bản thân mình còn trẻ thì phải có trách nhiệm hưởng ứng. Khi gia đình có người thân mắc bệnh, cần truyền máu gấp, nhận được giọt máu sẽ chia từ mọi người, tôi mới thấy hết được tầm quan trọng của máu. Từ đó đến nay, ngoài việc hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi lần Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phát động tôi đều đăng ký hiến máu. Mỗi năm tôi tham gia hiến máu tình nguyện từ 2 - 3 lần. Sau mỗi đợt hiến máu tình nguyện, cơ thể lại sản sinh ra lượng máu mới, tôi thấy mình khỏe hơn.

Hiểu được tầm quan trọng của máu đối với sự sống người bệnh và suy nghĩ "cần làm gì đó có ích cho cộng đồng", anh Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện để người thân trong gia

đình tích cực tham gia hiến máu. Dù đã 49 tuổi, ở độ tuổi không quá trẻ nhưng anh Minh luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi Hội Chữ thập đỏ xã tuyên truyền, phát động về hiến máu trên hệ thống đài truyền thanh. Bên cạnh đó, khi có trường hợp cần máu điều trị gấp tại bệnh viện, không quản khó khăn, vất vả, anh đều tình nguyện cho máu. Tinh thần thiện nguyện của anh đã lan tỏa tới những người thân trong gia đình. Hiện nay, chị Dung - vợ anh đã tham gia hiến máu 2 lần. Hai người con trai của anh cũng đều tham gia hiến máu. Con trai lớn Trần Khương Duy hiến máu tình nguyện 4 lần và cậu út Trần Duy Linh cũng đã hiến máu 1 lần. Chị Dung chia sẻ: Bản thân tôi luôn đầu tư tham gia hiến máu cũng khá rụt rè nhưng thấy chóng hiến máu xong không ảnh hưởng tới sức

khỏe, công việc và được chồng động viên nên đã đăng ký. Sau khi hiến máu, tôi thấy sức khỏe bình thường vì thế lại tiếp tục đăng ký tham gia. Đến nay, tôi đã 2 lần tham gia hiến máu và vẫn sẽ tham gia khi có đủ điều kiện sức khỏe.

Không chỉ vận động những người thân trong gia đình, cùng với Hội Chữ thập đỏ xã, anh Minh còn tích cực tuyên truyền, chia sẻ với người dân trong xã việc hiến máu không có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng tới cuộc sống nếu thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Mỗi lần hiến máu là mỗi lần được kiểm tra sức khỏe. Thông qua việc xét nghiệm máu sẽ giúp những người hiến máu biết được mình có mắc một số loại bệnh hay không. Máu hồng thể sản xuất được, vì thế máu là món quà vô giá, đặc biệt là với những người mắc bệnh trọng cần truyền máu



Anh Trần Công Minh cùng vợ (từ bên phải qua) tham gia hiến máu tình nguyện.

gấp. Với đóng góp của mình, anh Trần Công Minh đã trở thành gương mẫu quen thuộc đối với mỗi cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện bởi đợt hiến máu tình

nguyện nào do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phát động anh đều tham gia. Không giàu về vật chất nhưng lại giàu về tinh thần, điều

lớn hơn là gia đình anh đã lan tỏa được tinh thần thiện nguyện, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người khó khăn.